

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 415\* Năm 9/ 2020 \* Chúa nhật 15/ 03/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

## Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hoàng

**T**rong những ngày qua cơn dịch do virus covid-19 vẫn hoành hành dữ dội trên toàn thế giới. Số người bị lây nhiễm ngày càng gia tăng, số người chết cũng thế. Ngoài việc chúng ta cũng phải cùng với mọi người dùng mọi biện pháp nghiêm ngặt để tránh lây nhiễm, hiện tượng này có thể giúp chúng ta suy nghĩ về tội lỗi và hậu quả của tội. Trong thư gửi cho cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo phận Saigon ngày 5/2/2020, Đức Tổng Giám mục Giuse đã viết :

“Kinh Thánh luôn liên kết bệnh tật với tội lỗi. Tội không chỉ giết chết sự sống siêu nhiên, mà còn gây hậu quả tai hại cho cả thân xác, không những cho cá nhân mà còn cho cả cộng đồng. Tất cả những đau khổ của nhân loại đều bắt nguồn từ căn nguyên sâu xa là tội lỗi. Chính vì thế, cùng với lời cầu nguyện, chúng ta cũng cần thực hiện việc đền tội, sám hối và thay đổi cuộc đời, để sống công chính và thánh thiện theo Phúc Âm.”

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho cộng đồng nhân loại biết yêu thương nhau, quảng đại hy sinh giúp đỡ nhau trong những giờ phút khó khăn, đừng vì tham lam ích kỷ mà trục lợi trên sự đau khổ của tha nhân. Xin Chúa Thánh Thần ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia được ơn khôn ngoan để tìm ra những giải pháp hữu hiệu phục vụ người dân trong sự thật và tình thương.”

Bức thư cho thấy tội lỗi có thể đưa đến những hậu quả tai hại cho cá nhân và cộng đồng. Mỗi người chúng ta đều liên đới với người khác, hành động của người này có thể ảnh hưởng trên người khác. Hành động tốt của cá nhân có thể làm cho cộng đoàn hạnh phúc, hành động xấu của cá nhân có thể gây hại cho cộng đoàn, thậm chí tiêu diệt cộng đoàn.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

15/03/2020 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A

## MỘT CÂU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO

*Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-sia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Đức Giêsu nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” (Ga 4,10)*

**Suy niệm:** Người phụ nữ Sa-ma-ri-a chưa nhận ra “người đang nói với chị” là ai. Chị ta chỉ biết rằng đây là một người đàn ông xứ Ga-li-lê; mà người xứ Ga-li-lê thì chị biết rồi, họ coi những người Sa-ma-ri như chị bằng nửa con mắt. Chị đã hả hê lòng “tự ái dân tộc” bằng những câu trả lời đốp chát khi “ông Ga-li-lê” nọ xin chị nước uống. Chị cứng cỏi là thế, nhưng rồi Chúa Giê-su cũng đã giúp chị cởi mở cõi lòng để đón nhận ơn Thiên Chúa. Trước tiên, bằng thái độ hiền lành khiêm nhường, Ngài ngỏ lời cầu xin sự giúp đỡ của chị: “Cho tôi xin chút nước uống.” Ngài luôn nhẫn nại và tôn trọng chị dù Ngài biết rõ vết thương ân kín trong tâm hồn chị: “Chị đã nói đúng. Chị đã có năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị.” Cuối cùng chị nhận ra “người đang nói với chị đây” không chỉ là một vị ngôn sứ mà còn là “Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Kitô”.

**Mời Ban** đến với Chúa với tấm lòng sám hối của chị xứ Sa-ma-ri-a và từ đó đến với tha nhân với trái tim hiền lành khiêm nhường và thái độ bao dung nhẫn nại của Chúa Giê-su, để nhờ đó, giống như chị, chúng ta cũng có thể dẫn anh chị em đồng bào mình đến với Ngài.

**Chia sẻ:** Bạn có thấy câu chuyện bên bờ giếng Gia-cóp này là một mẫu mực cho công cuộc truyền giáo không?

**Sống Lời Chúa:** Tập sống tinh thần hiền lành, khiêm tốn, khoan dung, nhẫn nại như Chúa để loan báo Tin Mừng.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, xin cho con say mê chiêm ngắm Chúa để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Mọi người đều khao khát Thiên Chúa.

Vào Thứ Tư, Buổi gặp gỡ chung của ĐTC được phát sóng trực tiếp từ Thư Viện của Phủ Giáo Hoàng kể từ khi các biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng trên khắp nước Ý nhằm hạn chế nạn dịch coronavirus. Trong bài giáo

lý của Ngài, ĐTC đã suy tư về mối phúc thứ tư, “Phúc thay người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được thoả lòng”. Những từ “đói và khát” nói đến những nhu cầu quan trọng hằng ngày; trong khi từ “công chính” lại nói đến một cơn khát nơi tâm hồn con người, một cơn khát nội tâm, một cơn đói nội tâm, một sự không nghỉ yên vì Thiên Chúa.

Lòng khao khát này được tìm thấy thậm chí “ngay cả nơi những người hư hỏng nhất, những người lạc xa nhất khỏi sự tốt lành”, thậm chí được che đậy “dưới những tàn tích của sự căm dỗ và sai lỗi”. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng giữ lòng khao khát này nơi chúng ta: Ngài là nước hằng sống vốn hình thành từ bụi mà nên chúng ta; hơi thở tác tạo vốn mang lại sự sống cho chúng ta.

Chính lý do này mà Giáo Hội được giao nhiệm vụ loan báo Lời Thiên Chúa: vì Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô là sự công chính lớn lao nhất được mang lại cho tâm hồn của nhân loại, vốn đang hết sức cần Tin Mừng”, ngay cả khi nhân loại không luôn nhận ra điều này.

Sau bài giáo lý, ĐTC Phanxicô nói những lời gần gũi và ủi an với những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19, cũng như cho những người đang chịu khổ vì nó. Ngài cảm ơn những người đang trợ giúp các bệnh nhân, đặc biệt các Kitô Hữu, “những người nam nữ thiện chí, những người cầu nguyện – hiệp nhất với nhau, bất luận truyền thống tôn giáo mà họ thuộc về là gì”.

Nhưng, ĐTC nói thêm, “tôi không muốn nổi khổ này, nạn dịch rất khủng khiếp này, làm cho chúng ta lãng quên người Syria tội nghiệp, những người đang đau khổ ở biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ: một dân đã chịu khổ nhiều năm... Chúng ta đừng lãng quên anh chị em của chúng ta, gồm cả quá nhiều trẻ em đang khổ ở đó”.

### **❖ Nước Ý ngưng mọi Thánh lễ, ĐTC cho livestream Thánh lễ hàng ngày để mọi người hiệp thông**

ĐTC Phanxicô đã bày tỏ sự gần gũi của ngài với các người đau bệnh, những người phải cách ly, những người không thể đi lại trong tình cảnh khó khăn này bằng quyết định sẽ livestream, chiếu trực tiếp Thánh lễ ngài cử hành riêng lúc 7 giờ sáng hàng ngày tại nhà nguyện thánh Marta.

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, nói: “Liên quan đến tình hình cụ thể do nguy cơ lây lan Covid-19, ĐTC đã ra lệnh rằng các Thánh lễ mà ngài cử hành riêng tại nhà nguyện thánh Marta trong những ngày tới sẽ được truyền chiếu trực tiếp qua Vatican News, và được Vatican Media phân phối cho các phương tiện truyền thông liên kết và những người yêu cầu, để cho phép những người muốn theo dõi Thánh lễ bằng sự hiệp thông trong cầu nguyện với vị Giám mục của Roma. Ngay cả khi Thánh lễ không có sự tham dự của tín hữu bên ngoài, thì việc truyền hình trực tiếp có thể giúp cho bất kỳ ai muốn theo dõi Thánh lễ. Việc cử hành Thánh lễ hàng

ngày vào lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện thánh Marta là một trong những điều mới lạ đặc biệt nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài đã đón nhận hàng ngàn tín hữu, theo từng nhóm nhỏ, đến tham dự Thánh lễ.

Các vị Giáo hoàng tiền nhiệm của ngài đã cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện ở Dinh Tông tòa, thường là chỉ với vị thư ký riêng, rất ít khi có khách bên ngoài vào tham dự. Nhưng từ khi làm Giáo hoàng, Đức Phanxicô đã muốn có các giáo dân tham dự. Những tháng đầu tiên, ĐTC cử hành cho nhân viên của Vatican, lần lượt mọi người đều được vào tham dự Thánh lễ riêng tại nhà nguyện thánh Marta. Những năm tiếp theo, ĐTC dành cho giáo dân các giáo xứ thuộc giáo phận Roma.

Những bài giảng ngắn nói buông, không có văn bản soạn trước, được tóm tắt bởi Radio Vatican - Vatican News và báo Osservatore Romano, đã trở thành một điểm tham chiếu cho nhiều người trên thế giới.

Cho đến nay, ĐTC không muốn toàn bộ Thánh lễ được phát thanh hay phát hình trực tiếp. Theo cha Federico Lombardi, ĐTC muốn duy trì đặc tính thân thuộc trong Thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện thánh Marta, với sự hiện diện của một nhóm tín hữu. Vì lý do này, mặc dù có các yêu cầu, ngài không muốn Thánh lễ được phát trực tiếp trên video hoặc âm thanh”. Nhưng bây giờ, do tình hình khẩn cấp trong những ngày này, cho đến ngày 03.04, trên toàn nước Ý sẽ không có Thánh lễ cho giáo dân, ĐTC đã đồng ý cho livestream, truyền hình trực tiếp Thánh lễ ngài cử hành hàng ngày tại nhà nguyện thánh Marta từ thứ Hai ngày 09.03. Như thế hàng ngày ĐTC có thể gần gũi với các gia đình và tất cả những người đang chịu đau khổ trong thời điểm này.



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

### **❖ Quyên góp mùa chay.**

Trong lá thư mục vụ mùa chay và phục sinh 2020, ĐTGM Giuse Nguyễn Năng đã kêu gọi toàn thể dân chúa trong giáo phận dành những hy sinh, những tiết kiệm chi tiêu trong mùa chay để hỗ trợ cho việc trùng tu nhà thờ chánh tòa Saigon. Mọi đóng góp, xin anh chị em bỏ vào phong bì rồi cho vào thùng tiền cuối nhà thờ. Xin cảm ơn anh chị em.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cộng Đoàn LCTX giáo phận:** 2.000.000đ. **Tín Phụng:** 7.000.000đ.